

Số: 2369/TCT-CS

V/v quản lý, thu thuế đối với xã  
viên hợp tác xã dịch vụ vận tải.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

Trả lời Công văn số 4106/CT-THNVDT ngày 27/05/2009 và Công văn số 2065/CT-THNVDT ngày 23/03/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến quản lý, thu thuế đối với xã viên hợp tác xã dịch vụ vận tải tự kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày 01/01/2009 là thời điểm thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới. Chính sách thuế đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh vận tải được thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do đặc thù của hoạt động vận tải nên việc thực hiện thu thuế đối với hoạt động vận tải còn nhiều vướng mắc. Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế, Đơn vị vận tải kiến nghị một số vấn đề về việc khai, nộp thuế và thu thuế đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh vận tải. Về việc này, tại buổi làm việc với Cục thuế TP Hồ Chí Minh ngày 08/05/2009, Tổng cục Trưởng đã đồng ý giao Cục thuế TP Hồ Chí Minh nghiên cứu loại hình vận tải đặc thù này để đề xuất cơ chế chính sách, mô hình quản lý và cho phép TP Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Trên cơ sở đó Tổng cục Thuế sẽ tổng kết trên phạm vi cả nước.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải, hạch toán kế toán tại các đơn vị hợp tác xã dịch vụ vận tải và các quy định của pháp luật về thuế để đề xuất cơ chế chính sách, mô hình quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải báo cáo Tổng cục để thực hiện thí điểm. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị Cục thuế báo cáo đề xuất giải quyết vấn đề vướng mắc để Tổng cục Thuế nghiên cứu trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4b).\*

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



*[Handwritten signature]*

Phạm Duy Khương